


OP.4 แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมการพัฒนาเชิงพื้นที่ของชุมชนและครัวเรือนเป้าหมาย
โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
หน่วยงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
1	ชื่อโครงการ/กิจกรรม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนบ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
2	ประเด็นความรู้	พัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกให้กับกลุ่มอาชีพ
3	เป้าหมาย	1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านการทำน้ำพริก ให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 2) เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกให้กับกลุ่มอาชีพ 3) เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือนที่เป็นเป้าหมาย
4	กลุ่มเป้าหมาย	กลุ่มอาชีพทำน้ำพริก จำนวน 15 คน สมาชิกครัวเรือนเป้าหมาย จำนวน 5 คน รวม จำนวน 20 คน
5	วัน เวลาที่จัดโครงการ	เดือนมีนาคม ถึง เดือนมิถุนายน 2562
6	สถานที่จัด	บ้านถาวรสามัคคี หมู่ 13 ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
7	คณะ/หน่วยงานส่งรายชื่อเข้าร่วม	23 คน ประชาชนเข้าร่วมโครงการ จำนวน 20 คน คณะทำงาน 3 คน (อาจารย์ 1 คน นักศึกษา 2 คน)
	เข้าร่วมจริง	23 คน
	คิดเป็นร้อยละ	ร้อยละ 100
8	งบประมาณปี	งบประมาณแผ่นดินประจำปีงบประมาณ 2562 รหัสงบ 08-02-10-009 หมวดค่าตอบแทน 36,600 บาท หมวดค่าใช้สอย 46,946 บาท หมวดค่าวัสดุ 22,400 บาท รวมงบประมาณ 105,946 บาท
	งบประมาณที่ใช้จริง	100,696 บาท
	งบประมาณคงเหลือ	5,250 บาท
9	บทสรุปการถอดบทเรียนและรวบรวมความรู้	ประชากรบ้านถาวรสามัคคีได้รับการพัฒนาทักษะอาชีพด้านการผลิตน้ำพริก ได้รับแนวทางการปฏิบัติการนำพริกอย่างถูกสุขลักษณะ พัฒนาสูตรน้ำพริก พัฒนาการบรรจุภัณฑ์ และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบออนไลน์
	หัวข้อในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ	การจัดตั้งกลุ่ม/การรวมกลุ่มและองค์ความรู้ กระบวนการ เทคนิค ตลอดจนการสร้างเครือข่ายเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการผลิตน้ำพริก
	องค์ความรู้หรือบทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)	กระบวนการรวมกลุ่มประกอบอาชีพการผลิตน้ำพริก การมีส่วนร่วมกันระหว่างอาจารย์ นักศึกษา ชาวบ้าน และหน่วยงานภาครัฐ
	แนวปฏิบัติที่ดีที่ได้จากโครงการ (Best Practice)	กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน อาจารย์ นักศึกษา และส่วนต่างๆ โดยการร่วมกันลงมือปฏิบัติทำให้เกิดความสำเร็จ ร่วมกันคิดวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้น

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
	ปัจจัยแห่งความสำเร็จตามหัวข้อที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Key Success Factor: KSF)	ประชาชนมีการรวมกลุ่มการผลิตน้ำพริกกันอย่างเข้มแข็งและมีความสามัคคีกันในกลุ่ม มีการศึกษากระบวนการผลิตน้ำพริกอย่างถูกต้องลักษณะ และเห็นแนวทางการที่จะรวมกลุ่มประกอบอาชีพให้ประสบความสำเร็จ
	สรุปผลการถอดบทเรียนก่อนเริ่มกิจกรรม	ประชาชนในหมู่บ้านมีความประสงค์ที่จะรวมกลุ่มกันประกอบอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน อาชีพที่ชาวบ้านมีความเห็นตรงกันคือการผลิตน้ำพริก แต่ชาวบ้านยังขาดองค์ความรู้ เงินสนับสนุนและผู้ที่คอยแนะนำเกี่ยวกับการทำอาชีพการผลิตน้ำพริก
	สรุปผลการถอดบทเรียนภายหลังกิจกรรม	คณะทำงาน(อาจารย์และนักศึกษา) ช่วยเติมเต็มองค์ความรู้ให้กับชาวบ้าน รวมถึงคอยช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้ประสบความสำเร็จในชุมชน
	อื่นๆ	ได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้ศึกษามาช่วยชาวบ้านแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิตน้ำพริก
10	ปัญหา/อุปสรรคในการจัดโครงการ	ระยะเวลาในการทำดำเนินโครงการที่สั้น การให้ความรู้กับชาวบ้านมีอย่างจำกัด บางสิ่งต้องใช้เวลาเรียนรู้และแก้ไข
11	ภาพกิจกรรม (โดยเฉพาะภาพการเข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้)	

ที่	เรื่อง	ผลการดำเนินงาน
		

หมายเหตุ : กรุณาแนบโครงการที่ผ่านการอนุมัติประกอบการรายงาน

ลงชื่อ ผู้รายงาน
 (นายปณัฑ์ สุขสร้อย)
 ตำแหน่ง อาจารย์
 หน่วยงาน มรภ.วไลยอลงกรณ์ฯ สระแก้ว